



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศปท. โทร. ๑๙๒๑, ๑๙๒๒

ที่ ปป ๐๐๒๕/ว๑๗๐ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง มาตรการให้
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก กอง ศูนย์ และหน่วยงานขึ้นตรง

ด้วยได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อเป็นมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. อันจะส่งผลให้การดำเนินงานตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

พ.ต.ท.

(วันนพ สมจินตนากุล)

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.



ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง มีหน้าที่ในการขับเคลื่อนและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในงานและเน้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การบริหารมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ท. จึงได้กำหนดมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. โดยมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

๑. กำหนดแนวการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม โดยให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจและตามความเหมาะสม ดังนี้

๑.๑ การมีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยสำนักงาน ป.ป.ท. จะเสนอข้อมูลที่ต้องการเป็นจริงเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบ

๑.๒ การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โดยสำนักงาน ป.ป.ท. จะเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการ หรือสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนหากพบบุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ท. กระทำการทุจริต ผ่านช่องทางต่าง ๆ

๑.๓ การมีส่วนร่วมโดยการสร้างความร่วมมือ โดยสำนักงาน ป.ป.ท. จะเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการระบупัญญา การเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหา รวมทั้งการเป็นภาคีในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน ป.ป.ท.

๒. มีการกำหนดวิธีการให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ได้แก่

๒.๑ จัดช่องทางที่หลากหลายในการเปิดโอกาสให้ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานตามภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒.๒ จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามภารกิจหลักของสำนักงาน ป.ป.ท.

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

พันตำรวจโท 

(วันนพ สมจินตนากุล)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ